

Số: /BC-UBND

Cẩm Xuyên, ngày tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN GIẢI TRÌNH BỔ SUNG**  
**VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỂM THẨM ĐỊNH LẦN 2 HUYỆN CẨM XUYÊN**

Kính gửi: Sở Nội vụ Hà Tĩnh

TT	Tiêu chí	Tên tiêu chí thành phần bị trừ điểm sau khi HĐTD chấm điểm lần 1	Điểm đơn vị tự chấm lần 1	Điểm của HĐTD lần 1	Lý do HĐTD trừ điểm lần 1	Nội dung giải trình, TLKC bổ sung	Điểm đơn vị đề xuất lần 2
	<b>II</b>	<b>CẢI CÁCH THỂ CHẾ</b>					
1	2.2.2	Rà soát văn bản QPPL	2	0,75			2,0
			0,5	0,25	BC rà soát gia đoạn 1 sau ngày 30/6	Đã báo cáo giải trình	0,5
2	2.2.2.1	Công bố danh mục VB 2023	1	/	Chưa có điểm thẩm định vì yêu cầu bổ sung QĐ công bố	Gửi tài liệu kiểm chứng bị sót. Đã bổ sung quyết định 9284/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản 2023	1
3	2.2.2.3	Xử lý kết quả rà soát (nêu qua rà soát không có nội dung xử lý chấm tối đa 0,5)	0,5	0,5	.....	Vì trong phần nhập dữ liệu đầu vào phần tổng số văn bản cần xử lý khi nhập( 0 ) và phần số văn bản đã hoàn thành là (0) thì phần kết quả đạt được không có điểm. Nên phải nhập 1 và 1 tương ứng thì mới cho 0,5 ở phần kết quả	0,5

III		CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH					
4	3.2.1	Số hóa thủ tục hành chính	1	0,41	<p>Tổng hồ sơ đã được số hóa của UBND huyện Cẩm Xuyên là 3767 hồ sơ. Tổng hồ sơ tiếp nhận cấp huyện là 9277. Tỷ lệ số hóa là 40.61%. Theo giải trình: Đề nghị huyện báo cáo số hồ sơ lĩnh vực đất đai (hồ sơ lĩnh vực đất đai trên phần mềm hành chính công từ tháng 01 đến hết tháng 9 không gắn kèm được kết quả do đầu vào tiếp nhận là UBND huyện nhưng đầu ra trả kết quả là VP đăng ký đất đai chưa liên thông trên phần mềm) từ 14/12/2023-30/9/2023. Tạm chấm điểm là 0.4061</p>	<p>Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 89.79%:  <math>(4250+4080)/9277= 89.79\%</math>.</p> <p>Trong đó Tổng hồ sơ tiếp nhận là 9277 hồ sơ, tổng hồ sơ đã số hóa là 4250 hồ sơ (trên hệ thống hcccx.hatinh.gov.vn 3240 hồ sơ, hệ thống motcua.hatinh.gov.vn là 1010 hồ sơ) Số hồ sơ đất đai không số hóa được (từ 1/1/2023 đến 30/9/2023) là 4080 hồ sơ.</p> <p>Đạt chỉ tiêu được giao theo kế hoạch ban hành tại Quyết định 440/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh. (UBND huyện gửi kèm tài liệu kiểm chứng bổ sung gồm trích xuất kết quả giải quyết TTHC 9 tháng đầu năm trên hệ thống hành chính công và hình ảnh tiếp nhận xử lý hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai, hình ảnh gắn kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống báo cáo CCHC)</p> <p>Bên cạnh đó công thức tính điểm của tiêu chí chưa phù hợp với chỉ tiêu được giao theo kế hoạch, theo kế hoạch năm 2023 tỷ lệ số hoá cấp huyện 60%; cấp xã 55%, tuy nhiên theo công thức tính điểm <math>a \cdot \text{điểm tối đa}</math> trong đó a là tỷ lệ số hoá thì chưa hợp lý vì tỷ lệ số hoá của huyện 89,79% đã đạt theo kế hoạch được giao nhưng không đạt điểm tối đa.</p> <p>Kính báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét</p>	1
5	3.2.2	Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, chậm giải quyết hồ sơ TTHC (nếu không có sai sót, trễ hẹn thì	1	1	<p>Trích xuất hệ thống có 01 hồ sơ đang giải quyết quá hạn. Đề nghị huyện kiểm tra.</p>	<p>Theo kết quả trích xuất kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống hcccx.hatinh.gov.vn và motcua.hatinh.gov.vn UBND huyện Cẩm Xuyên không có hồ sơ xử lý quá hạn. UBND huyện gửi kèm hình ảnh theo dõi tình hình, kết</p>	1

		đạt điểm tối đa của tiêu chí)				quả giải quyết TTHC trên các hệ thống phần mềm trên hệ thống báo cáo CCHC. Kính trình HĐ thẩm định xem xét giữ nguyên điểm chấm lần 1	
	<b>IV</b>	<b>CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY</b>					
6	4.1.1	Cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được thực hiện đảm bảo đúng quy định	0,5	0	Tạm thời chưa chấm điểm tiêu chí này vì đơn vị chưa cập nhật đầy đủ tài liệu kiểm chứng tại Quyết định số 2451/SNVCCHC&VTL T ngày 12/12/2023 của Sở Nội vụ (Các Văn bản có liên quan đến việc tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: Nghị quyết thành lập, quyết định quy định cơ cấu tổ chức....) Hội đồng thẩm định chỉ căn cứ vào tài liệu kiểm chứng được cập nhật trên phần mềm để chấm điểm. Do đó, đề nghị đơn vị cập nhật đầy đủ tài liệu kiểm chứng để Hội đồng thẩm định có cơ sở thẩm định; nếu không cập nhật hoặc cập nhật không đầy đủ tài liệu kiểm chứng, hội đồng thẩm định sẽ không chấm điểm tiêu chí đó.	Đơn vị bổ sung tài liệu kiểm chứng: Quyết định của UBND huyện quy định cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn. Kính báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét	0,5

7	4.1.2	Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc	1	0	<p>Tạm thời chưa chấm điểm tiêu chí này vì đơn vị chưa cập nhật đầy đủ tài liệu kiểm chứng tại Quyết định số 2451/SNV CCHC&amp;VTLT ngày 12/12/2023 của Sở Nội vụ. Hội đồng thẩm định chỉ căn cứ vào tài liệu kiểm chứng được cập nhật trên phần mềm để chấm điểm (các Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, Bảng tổng hợp số lượng các phòng, số lượng biên chế bố trí cho các phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập ...). Do đó, đề nghị đơn vị cập nhật đầy đủ tài liệu kiểm chứng để Hội đồng thẩm định có cơ sở thẩm định; nếu không cập nhật hoặc cập nhật không đầy đủ tài liệu kiểm chứng, hội đồng thẩm định sẽ không chấm điểm tiêu chí đó (trong trường hợp chưa được cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định kiện toàn cơ cấu tổ</p>	<p>Đơn vị bổ sung thêm tài liệu kiểm chứng: Bảng thanh toán tiền lương của BQL Khu du lịch Thiên Cầm; Bảng tổng hợp số lượng cấp phó trên tổng số biên chế hiện có của đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; Bảng tổng hợp số lượng các phòng, số lượng biên chế bố trí cho các phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp; Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.</p> <p>Kính báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét</p>	1
---	-------	---	---	---	--	--	---

					chức của đơn vị nhưng đơn vị đã có tờ trình, đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định thì cập nhật tờ trình, đề án đó		
8	4.1.4	Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện	1	0	<p>Tạm thời chưa chấm điểm tiêu chí này vì đơn vị chưa cập nhật đầy đủ tài liệu kiểm chứng tại VB số 2451/SNV-CCHC&amp;VTLT ngày 12/12/2023 của Sở Nội vụ (các QĐ quy định cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập, Bảng tổng hợp số lượng cấp phó bố trí cho các phòng, đơn vị trên số lượng biên chế bố trí cho các phòng, đơn vị ...) Hội đồng thẩm định chỉ căn cứ vào tài liệu kiểm chứng được cập nhật trên phần mềm để chấm điểm. Do đó, đề nghị đơn vị cập nhật đầy đủ tài liệu kiểm chứng để Hội đồng thẩm định có cơ sở thẩm định; nếu không cập nhật hoặc cập nhật không đầy đủ tài liệu kiểm chứng, hội đồng thẩm định sẽ không chấm điểm tiêu chí đó.</p>	<p>Đơn vị bổ sung thêm tài liệu kiểm chứng: Bảng thanh toán tiền lương của BQL Khu du lịch Thiên Cầm; Bảng tổng hợp số lượng cấp phó trên tổng số biên chế hiện có của đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.</p> <p>Kính báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét</p>	1

9	4.1.5	Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng quy định, không chồng chéo, trùng lặp	1	0	<p>- Tạm thời chưa chấm điểm các tiêu này vì qua soát xét, hội đồng thẩm định nhận thấy các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện chưa nêu căn cứ ý kiến của Sở Nội vụ. Do đó, để đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ( hoặc theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh đối với những Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ban</p>	<p>Đơn vị đã bổ sung TLKC: Các văn bản xin ý kiến và cho ý kiến của Sở ngành, phòng chuyên môn đối với quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Bảng tổng hợp các phòng và biên chế phòng thuộc đơn vị sự nghiệp; Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc</p> <p>Kính báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét</p>	1
---	-------	--	---	---	---	---	---

					<p>hành trước ngày 31/12/2021); Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện cập nhật thêm Văn bản UBND huyện đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến hoặc Văn bản cho ý kiến của Sở Nội vụ (nếu có) để hội đồng thực hiện thẩm định đảm bảo đúng quy trình, quy định.</p> <p>- Các đơn vị: TTVH truyền thông huyện, Trung tâm GDNN GDTX huyện đã có quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức của cấp có thẩm quyền nhưng các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vẫn quy định theo cơ cấu cũ; đề nghị cập nhật Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo cơ cấu tổ chức đã được cấp có thẩm quyền kiện toàn</p>	
10	4.4	Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND cấp huyện	0,5	0,5	<p>Tạm thời thống nhất với kết quả tự đánh giá của UBND huyện; đề nghị bổ sung thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên UBND huyện</p> <p>Đơn vị đã thực hiện gắn tài liệu kiểm chứng bổ sung về phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, PCT và Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>Kính báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh giữ nguyên số điểm chấm lần 1</p>	0,5

	V	CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ					
11	5.1.2	Tỷ lệ phòng, ban và tương đương trong tổ chức hành chính thực hiện bố trí công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt	0.5	0.42	Có 02/12 phòng chuyên môn có công chức hiện giữ ngạch thấp hơn ngạch tối thiểu theo yêu cầu của vị trí việc làm được phê duyệt.	<p>Hiện nay, UBND huyện Cẩm Xuyên có 02 công chức thuộc các phòng: Nội vụ và TC-KH đang giữ ngạch thấp hơn ngạch tối thiểu theo yêu cầu của vị trí việc làm được phê duyệt. Để khắc phục tồn tại, hạn chế này, UBND huyện đã có các Văn bản: Số 627/UBND-NV ngày 17/3/2022, số 694/UBND-NV ngày 10/4/2023 đề nghị Sở Nội vụ, UBND tỉnh tổ chức thi nâng ngạch hoặc gửi thi ghép ở các đơn vị ngoài tỉnh có tổ chức thi nâng ngạch để UBND huyện Cẩm Xuyên cử 02 công chức chưa đạt ngạch tối thiểu tham dự thi nâng ngạch. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa tổ chức kỳ thi nâng ngạch (riêng năm 2023 UBND tỉnh có VB số 2112/UBND-NC<sub>3</sub> ngày 27/4/2023 gửi Bộ Nội vụ đề nghị gửi 02 công chức của UBND huyện Cẩm Xuyên chưa đạt ngạch tối thiểu dự thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên tại đơn vị Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên, Bộ Nội vụ không đồng ý với lý do UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa ban hành QĐ cơ cấu ngạch công chức hành chính năm 2023). Vì vậy mặc dù UBND huyện Cẩm Xuyên rất quan tâm đề xuất Sở Nội vụ, UBND tỉnh thực hiện các giải pháp để thi nâng ngạch cho các công chức nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức cấp huyện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nên việc hiện nay UBND huyện Cẩm Xuyên đang có 02 công chức đang giữ ngạch thấp hơn ngạch tối thiểu theo yêu cầu của vị trí việc làm được phê duyệt có nguyên nhân khách quan. UBND huyện Cẩm Xuyên kính đề nghị HĐĐ tỉnh</p>	0.5



						xem xét không trừ điểm ở tiêu chí 5.1.2.	
12	5.1.3	Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện bố trí viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt	0,5	0	Tạm chấm. Đề nghị đơn vị bổ sung TLKC theo VB số 2451 của SNV (danh sách biên chế quỹ tiền lương của một số đơn vị thiếu hoặc báo cáo kết quả thực hiện...) để làm cơ sở chấm điểm	Danh sách biên chế quỹ tiền lương của 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm: TT Y tế huyện, BQL KDL Thiên Cầm, BQL Xây dựng huyện, TT UDKHKT bảo vệ Cây trồng và vật nuôi huyện, TT Văn hóa-Truyền thông huyện và TT giáo dục NN và giáo dục thường xuyên huyện đã đầy đủ. Kính báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét chấm điểm tối đa.	0,5
13	5.4	Thực hiện quy định về bổ nhiệm/bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc	1	0	Tạm chấm. Có 01 trường hợp bổ nhiệm chưa đúng tiêu chuẩn, điều kiện (Phó GD Trung tâm Y tế)	Đối với việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế (đồng chí Phong), Sở Nội vụ đã tổ chức thanh kiểm tra tại huyện, qua kiểm tra và xét về mặt thực tiễn của địa phương sau khi Phó giám đốc Trung tâm xin nghỉ việc thì trong 5 năm Trung tâm Y tế huyện không có Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm đến năm 2024 sẽ nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH; nguồn nhân sự tại chỗ không có người đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc theo quy định tại QĐ số 3887 của UBND tỉnh. Tại thời điểm bổ nhiệm đ/c Phòng (tháng 4/2023) là Phó Bí thư chi bộ, có 10 năm làm Trưởng phòng KHDS và TTGDSK, được tập thể đơn vị đánh giá cao về năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức và có tín nhiệm cao. Về trình độ chuyên môn có bằng đại học Y Dược chính quy và đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ (Hiện tại đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ và đang chờ lấy bằng tốt nghiệp (có giấy chứng nhận của nhà trường gắn TLKC)). Do đó Sở Nội vụ đã có BC gửi UBND tỉnh và đề nghị UBND huyện báo cáo cấp có thẩm quyền giữ nguyên việc bổ nhiệm đối với	1

						đồng chí Phong. Đồng thời UBND huyện đã tổ chức kiểm điểm và gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ theo quy định. Kính đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét và không trừ điểm tiêu chí này.	
14	5.5	Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức	0,935	0,935	Đồng ý kết quả tự đánh giá của đơn vị. Tuy nhiên, đề nghị đơn vị bổ sung TLKC có ký và đóng dấu của đơn vị	Đơn vị đã bổ sung TLKC có ký và đóng dấu của đơn vị. Kính đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét giữ nguyên số điểm đã chấm lần 1	0,935
15	5.7	Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định (bao gồm cả việc luân chuyển, điều động công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)	1	0	Tạm chấm. Đề nghị đơn vị bổ sung TLKC theo VB số 2451 của SNV (Danh sách dự kiến CBCCVC chuyển đổi vị trí công tác ban hành kèm theo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác công chức) để làm cơ sở chấm điểm	Đơn vị đã bổ sung danh sách dự kiến CBCCVC chuyển đổi vị trí công tác ban hành kèm theo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác công chức. Kính báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét	1
16	5.10.1	Thực hiện tự kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ	0,5	0,25	Tạm chấm. Không có báo cáo khắc phục tồn tại, hạn chế của các đơn vị sau kiểm tra, đề nghị đơn vị bổ sung tài liệu kiểm chứng	Đã bổ sung báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế của các đơn vị sau kiểm tra đột xuất. Kính đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét chấm điểm tối đa	0,5
	5.10.2.3	Thực hiện quy định về văn hóa công vụ tại đơn vị	0.5	0	UBND huyện không ban hành quy chế văn hóa công vụ và các văn bản chỉ đạo về văn hóa	UBND huyện đã bổ sung Quy chế văn hóa công vụ và các văn bản chỉ đạo về văn hóa công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện	0.5

					công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện		
17	5.13	Báo cáo về lĩnh vực CCVC (định kỳ, đột xuất)	0,5	0,5	Tạm chấm. Đề nghị đơn vị bổ sung báo cáo thống kê ngành Nội vụ hàng năm	Đã bổ sung báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2023. Kính đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét giữ nguyên số điểm đã chấm lần 1	0,5
	<b>VI</b>	<b>CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG</b>					
18	6.1.1	Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước	1,282	0	Chưa có tài liệu kiểm chứng báo cáo có xác nhận của Kho bạc, đề nghị bổ sung	Báo cáo giải ngân vốn đầu tư ngân sách Nhà nước đã được cập nhập số liệu đến ngày 31/12/2023 và xác nhận Kho bạc , kèm tài liệu trên hệ thống.	1,328
19	6.1.2	Giải ngân nguồn vốn NS nhà nước thực hiện các CT MTQG	0,44	0	Chưa có tài liệu kiểm chứng báo cáo có xác nhận của Kho bạc, đề nghị bổ sung	Báo cáo giải ngân vốn CT MTQG đã được cập nhập số liệu đến ngày 31/12/2023 và xác nhận Kho bạc , kèm tài liệu trên hệ thống.	0,44
20	6.1.3	Thực hiện quy định về việc sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn NSNN	0,3	0	Chưa có tài liệu kiểm chứng (Chứng từ nộp trả, kết luận thanh tra, kiểm toán)	Đã có đầy đủ chứng từ nộp trả và tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu, kèm tài liệu trên hệ thống	0,3
21	6.1.4	Thực hiện quy định về việc sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn NSNN	1	0	Chưa có tài liệu kiểm chứng (Chứng từ nộp trả, kết luận thanh tra, kiểm toán)	Đã có đầy đủ chứng từ nộp trả và tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu, kèm tài liệu trên hệ thống	1
22	6.1.5.1	Phân bổ và giao dự toán	1	0	Tài liệu chưa đầy đủ, thiếu Quyết định giao dự toán cho các đơn vị	Đã bổ sung đầy đủ quyết định giao dự toán của các đơn vị	1
23	6.1.5.3	Thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán năm	1	0	Tài liệu chưa đầy đủ, Đề nghị ký biểu danh mục đơn vị phải thẩm định và đã thẩm định	Đã ký biểu danh mục đơn vị phải thẩm định và đã thẩm định	1
24	6.1.5.4	Công khai tài chính	1,5	1	Đơn vị đã có công khai trên cổng thông tin nhưng tài liệu kiểm chứng chưa đưa vào mục này, đề nghị	Đã tải và bổ sung đầy đủ quyết định công khai, biểu mẫu vào tài liệu kiểm chứng theo đúng quy định và yêu cầu.	1,5

					bổ sung			
26	6.1.6	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ	0,5	0,25	Đề nghị ký biểu danh mục theo hướng dẫn, bổ sung đủ 10 quy chế (Hiện tại mới có 9 quy chế)	Đã ký biểu danh mục theo hướng dẫn, và bổ sung đủ 10 quy chế vào tài liệu kiểm chứng	0,5	
27	6.2.1	Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý	0,5	0	Đề nghị ký biểu danh sách đơn vị phải ban hành	Đã ký biểu danh sách đơn vị phải ban hành, ký đóng dấu và bổ sung vào tài liệu kiểm chứng	0,5	
28	6.2.2	Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công	1	0,25	Đề nghị rà soát lại hướng dẫn về tài liệu kiểm chứng	Đã bổ sung đầy đủ tài liệu kiểm chứng theo hướng dẫn	1	
29	6.3.2	Thực hiện quy định về phân phối kết quả tài chính tại các đơn vị SNCL	0,5	0	Đề nghị bổ sung tài liệu kiểm chứng	Đã bổ sung đầy đủ tài liệu kiểm chứng theo hướng dẫn	0,5	
	<b>VII</b>	<b>XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN, CHÍNH QUYỀN SỐ</b>						
30	7a.1.1.1	Mức độ sử dụng các nền tảng, hệ thống số dùng chung của tỉnh	1,5	1,25	Chưa sử dụng LGSP, IOC. T	Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP, IOC,...) tỉnh đã triển khai nhưng chưa triển khai đồng bộ xuống cấp huyện. Do đó trong năm đề nghị không xét hệ thống này vào chấm điểm	1,5	
31	7a.1.1.4.	Tỷ lệ hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt	0,5	0,48	TLKC chưa chứng minh việc triển khai đáp ứng các tiêu chí về cấp độ 2 đối với Cổng TTĐT của huyện	Bổ sung TLKC: Hồ sơ cấp độ 2 Cổng TTĐT huyện	0,5	
32	7a.1.2.2	Tỷ lệ báo cáo cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo	1	0	Chưa thực hiện báo cáo định kỳ trên Hệ thống báo cáo hà tỉnh, <a href="http://baocao.hatinh.gov.vn">baocao.hatinh.gov.vn</a>	Trong năm 2023, UBND huyện và UBND cấp xã thực hiện trên hệ thống báo cáo chính phủ ( <a href="http://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn">vpcp.baocaochinhphu.gov.vn</a> ) liên thông 4 cấp; Đã triển khai <a href="http://baocao.hatinh.gov.vn">baocao.hatinh.gov.vn</a> nhưng chưa thực hiện báo cáo định kỳ do trên hệ thống các đơn vị cấp tỉnh chưa tổng hợp số liệu từ kênh này. đề nghị đơn vị thẩm định xem xét đánh giá đã	0,5	

						thực hiện ½ hệ thống báo cáo của tỉnh đạt 0,5/1 điểm	
33	7a.1.3.2	Tỷ lệ người dân ở độ tuổi trưởng thành thuộc huyện (không tính số lượng tại mục 7a.1.3.1) có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân	0,5	0	Chưa cung cấp TLKC	Theo số liệu thống kê từ đơn vị Viettel và VNPT thì có tổng 2795 cá nhân cài đặt thành công cks công cộng: Trong đó: - Cán bộ công chức có 601; - Người dân có 2194 đạt 3,9% bằng 0,02 điểm	0,02
34	7a.3.1	Chất lượng công TTĐT chấm điểm theo quy định của UBND tỉnh;; Từ 70% - 100% thì điểm đánh giá được tính theo công thức: a*điểm tối đa, trong đó a là tỷ lệ % đạt được; Dưới 70%: 0	1,5	1,357	Tỷ lệ đạt 90.5%	Tại Báo cáo số 57/BC-STTTT và 213/BC-STTTT: BC Kết quả rà soát về mức độ cập nhật minh bạch thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện Quý I/2023 và Quý III/2023. Công TTĐT huyện Cẩm Xuyên được Sở TTTT đánh giá cao và ghi nhận Cẩm Xuyên đã đã thực hiện tốt và chỉ đạo sát sao, quan tâm khắc phục các tồn tại hạn chế trong việc công khai minh bạch trên Cổng/Trang TTĐT theo quy định. Trong năm Cẩm Xuyên rất quan tâm đến nội dung, chất lượng Cổng TTĐT do đó đề nghị Sở TTTT xem xét điều chỉnh điểm đạt tối đa: 1,5 điểm	1,5
35	7a.3.2.3	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình	0,5	0,343	Theo KH194 là bao gồm cấp xã. Số hồ sơ toàn trình cấp huyện là 2156/2169 (99.04%); cấp xã là 10304/11752 (87.68%); chung toàn huyện là 12460/13921 (89.51%): Đạt so với KH194 đề ra (80%).	Tính đến 22/12/2023: - HS DVC Toàn trình cấp huyện đạt: 99,41% (2209/2222 hs); - HS DVC toàn trình cấp xã đạt: 88,57% (11219/12667 hs) - Tổng toàn huyện đạt: 90,19% (13428/14889).	0,353
36	7b.2.2.2	Đánh giá mức độ tuân thủ các quy trình nội bộ giải quyết công việc tại UBND cấp huyện (thông qua kiểm	0,5	0,25	Hồ sơ lưu thực tế và hồ sơ lưu quy định tại mục 7 của một số quy trình chưa tương đồng. Biên bản họp nâng lương bậc	Tại quy trình Nâng bậc lương thường xuyên, do cán bộ phụ trách lưu các biên bản họp của Hội đồng xét nâng lương cơ quan vào một thư mục trên máy tính nên dẫn đến kẹp lẫn biên bản cuộc họp xét trình nâng lương của đồng chí Hà Văn	0,5

		tra, bóc mẫu hồ sơ tại đơn vị để đánh giá)			lương thường xuyên cho ông Hà Văn Bình, quyết định nâng lương cho ông Nguyễn Xuân Duyệt	Bình (là cán bộ thuộc diện do UBND tỉnh ra quyết định nâng lương). UBND huyện Cẩm Xuyên xin cung cấp lại biên bản họp nâng lương thường xuyên và hồ sơ quy trình kèm theo. Kính báo cáo Hội đồng thẩm định tinh nghiên cứu, xem xét, quyết định	
	<b>IX</b>	<b>TÁC ĐỘNG CCHC ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI</b>					
37	8.2.1	Mức độ thu hút đầu tư	0,5	0	Chỉ có 1 dự án Xưởng sản xuất đồ gỗ Yên Thịnh (05/QĐ-UBND ngày 03/02/2023) (Tổng vốn đầu tư 24,4 tỷ đồng). Dự án Mapple chấp thuận năm 2022 không được tính điểm	Nội dung này kính đề nghị Sở Kế hoạch-Đầu tư xem xét tính điểm cho huyện, vì năm 2022 thời điểm chấm cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên (05/12/2022) cũng không được tính điểm cho nội dung này vì thời điểm đó chưa có giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Mapple (ngày chấp thuận 29/12/2022 sau thời điểm thẩm định)	0,5

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các sở: Tư pháp, Tài Chính, Thông tin và truyền thông, Khoa học và Công nghệ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Hoàng Anh**